



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๘๕,๕๓๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### ‘10มหาวิทยาลัย-16ร.ร.’ปิดเรียนวันนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อย และเกรงว่าจะกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งสั่งปิดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 2 ธ.ค. ดังนี้

- มหาวิทยาลัย 10 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) (ปิด 2-3 ธ.ค.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า).

ด้าน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีคำสั่งประกาศปิดการเรียนการสอนในวันที่ 2 ธ.ค. จำนวน 16 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาศึกษา 9 แห่ง คือ โรงเรียนวัดชนะสงคราม

โรงเรียนอนุบาลวัดปรีดิยาศู โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนราชวินิตประถม โรงเรียนพญาไท โรงเรียนพญาประเสริฐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ และโรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนมัธยมศึกษา 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ โรงเรียนราชวินิตมัธยม โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และ โรงเรียนวัดเทพศิลา

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า มธ. ให้งดการเรียนการสอนและการทำงานทุกศูนย์การศึกษา ได้แก่ ทำพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์พญา และ ศูนย์ลำปาง ในวันที่ 2 ธ.ค. นี้

นายสมคิดยังกล่าวในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ว่า จะหยิบยกกรณีข้อเสนอที่จะปิดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศวันที่ 5-10 ธ.ค. ทวีคูณในที่ประชุมวันที่ 2 ธ.ค.

“ในการประชุม ทปอ. จะหารือกรณีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงถูกทำร้ายจนเสียชีวิต แต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองกลับนิ่งเฉยไม่เข้าไปช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งที่ ผศ.ดร.วุฒิกัดดี ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) ได้ประสานความร่วมมือเพื่อเรียกร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยควบคุมสถานการณ์และในเวลาเดียวกันนั้น เป็นช่วงที่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็ยังไม่พูดบนเวทีราชมังกลา ก็ฟ้าสถานของ นปช. แต่กลับไม่ออกไปช่วยระงับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทั้งที่มีอำนาจที่สามารถจะกระทำได้”

ด้าน นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าได้ประสานกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดทั้งคืน เพื่อที่จะดูว่าจะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างไรบ้าง ซึ่งการที่นักศึกษาถูกยิงจนเสียชีวิต ถือเป็นเหตุสุดวิสัย เพราะเป็นการปะทะกันทั้งสองฝ่าย